

## โครงการวิจัยสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

### หลักการและเหตุผล

โครงการวิจัยสัญญานี้ ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่าสภาพบริบททั้งภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะการทำงานวิจัย นักวิจัยต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับการเติบโตของมหาวิทยาลัย

### วัตถุประสงค์

สำหรับโครงการวิจัยสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นี้ ได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ชี้แจงแนวทางนโยบายและเป้าหมายการทำงานวิจัยของ มทร.พระนคร 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ระหว่างผู้บริหารงานวิจัยของ มทร.พระนครกับหน่วยงานภายนอก 3. ให้อาจารย์/นักวิจัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานวิจัยกับนักวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 4. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัย และนำผลการศึกษาดูงานมาปรับปรุงหัวข้อการวิจัย แนวคิด และคุณภาพในการทำงานวิจัย รวมทั้งปรับปรุงการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป 5. เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์/นักวิจัยของ มทร.พระนคร

**การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน** โดยได้ดำเนินการ 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ระหว่างผู้บริหารงานวิจัย อาจารย์ นักวิจัย ของ มทร.พระนครกับหน่วยงานภายนอก โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน จาก 9 คณะ และ บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 89.60 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจในสถานที่ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) สูงสุด ร้อยละ 92.60 รองลงมาคือ ความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คิดเป็นร้อยละ 91.40

และ ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นการชี้แจงแนวทางนโยบายและเป้าหมายการทำงานวิจัยของ มทร.พระนครรวมทั้งเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารงานวิจัยระดับคณะ และ นักวิจัยของ มทร.พระนคร กับสถาบันวิจัยและพัฒนา ในหัวข้อการบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจอื่น การจัดการทรัพยากรสิ้นทางปัญญา การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานวิจัย และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 112 คนจาก 7 คณะ และ สถาบันวิจัยและพัฒนา ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 81.40 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 86.20 รองลงมาคือ สิ่งอำนวยความสะดวก (สื่อการอบรม ห้องอบรม อาหารและเครื่องดื่ม) คิดเป็นร้อยละ 84.60

สำหรับหัวข้อที่ผู้เข้าร่วมโครงการให้จัดในครั้งต่อไป ได้แก่ การเขียนรายงานการวิจัยให้มีคุณภาพ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก สถิติที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและการเขียนรายงานการวิจัยไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ และการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ ในขณะที่ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม คือ ควรจัดโครงการวิจัยสัญญาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ควรจัดในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิจัยกับหน่วยงานอื่น

อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่ต้องการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิจัย เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย

การดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายของ 2 กิจกรรม	ไม่ต่ำกว่า 50 คน	137 คน - กิจกรรมที่ 1 จำนวน 25 คน - กิจกรรมที่ 2 จำนวน 112 คน
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	ร้อยละ 85.50 - กิจกรรมที่ 1 ร้อยละ 89.60 - กิจกรรมที่ 2 ร้อยละ 81.40

### ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการ

